
sþ. 368. Fyrirspurnir.
I. Til menntamálaráðherra um menntun í hjúkrunarfræðum.

Frá Helga F. Seljan.

[189. mál]

1. Hvað hafa margir nemendur innritast í Nýja hjúkrunarskólann: a) 1972,
b) 1973, e) 1974?

2. Hvernig er áætlað, að starfsemi skólans verði háttað næsta skólaár?
3. Fullnægir Hjúkrunarskóli Islands eftirspurn um hjúkrunarnám og ef svo

er ekki, er Nýi hjúkrunarskólinn nýttur sem skyldi?

Frá Helga F. Seljan.

II. Til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um endurskoðun laga um ljósmæðra-
nám.

1. Hvenær má vænta niðurstaðna frá nefnd þeirri, er skipuð var til að endur-
skoða lög um Ljósmæðraskóla Íslands?

2. Getur ráðherra upplýst nokkuð á þessu stigi um störf og niðurstöður nefndar
þessarar?


